

## ข้อตกลงในการเข้าใช้งานในระบบ

### เงื่อนไขและข้อตกลงการเข้าใช้งานในระบบ

1. ข้อมูล เนื้อหาทั้งหมดในระบบนี้เป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา แต่เพียงผู้เดียวของบริษัท เจริญวิทย์ จำกัด(มหาชน) ผู้เข้าใช้งานในระบบตกลงจะไม่เปิดเผย มีไว้ในความครอบครอง คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง เกี่ยวกับข้อความ ภาพ ข้อมูล เสียง ข้อมูลทางเทคนิค ความลับทางการค้า กระบวนการ วิธีปฏิบัติทางเทคนิค สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือข้อมูลใดๆของบริษัท เจริญวิทย์ จำกัด(มหาชน) ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด เช่น ข้อมูลที่จับต้องได้ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งได้ใช้ มีไว้เพื่อให้ความรู้ หรือเพื่อดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เจริญวิทย์ จำกัด(มหาชน) ซึ่งทำขึ้นหรือจัดทำโดยบริษัท เจริญวิทย์ จำกัด(มหาชน) หากผู้เข้าใช้งานในระบบฝ่าฝืนนอกจากจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายและ/หรืออาจเสียหายแก่บริษัท เจริญวิทย์ จำกัด(มหาชน)แล้ว ผู้เข้าใช้งานในระบบตกลงชำระเบี้ยปรับจากการฝ่าฝืนให้แก่บริษัท เจริญวิทย์ จำกัด(มหาชน) จำนวนขั้นต่ำ 100,000 บาท ด้วยต่างหาก

ผู้เข้าใช้งานในระบบจะใช้ข้อมูลความรู้ที่ได้รับข้อมูลจากบริษัท เจริญวิทย์ จำกัด(มหาชน)ที่มีอยู่ในระบบดังกล่าวนี้มาเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เจริญวิทย์ จำกัด(มหาชน)เท่านั้น จะไม่นำข้อมูลความรู้ไปเพื่อให้เป็นประโยชน์ใดๆแก่บุคคลอื่นใดและ/หรือจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปให้ ไปใช้ กระทำการใดๆ ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือบุคคลใดๆที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัท เจริญวิทย์ จำกัด(มหาชน)และ/หรือคล้ายกับบริษัท เจริญวิทย์ จำกัด(มหาชน) รวมทั้งจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปกระทำการใดๆ อันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท เจริญวิทย์ จำกัด(มหาชน) ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม หากผู้เข้าใช้งานในระบบฝ่าฝืนนอกจากจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายและ/หรืออาจเสียหายแก่บริษัท เจริญวิทย์ จำกัด(มหาชน)แล้ว ผู้เข้าใช้งานในระบบตกลงชำระเบี้ยปรับจากการฝ่าฝืนให้แก่บริษัท เจริญวิทย์ จำกัด(มหาชน) จำนวนขั้นต่ำ 100,000 บาท ด้วยต่างหาก

2. ผู้เข้าใช้งานในระบบตกลงยินยอมให้บริษัท เจริญวิทย์ จำกัด(มหาชน)สามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยหรือกระทำการใดๆต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้งานในระบบที่ได้ให้ไว้และ/หรือที่ได้เปิดเผยไว้ต่อบริษัท เจริญวิทย์ จำกัด(มหาชน) และ/หรือตามที่บริษัท เจริญวิทย์ จำกัด(มหาชน)ได้รับรู้มา ทั้งนี้ หากผู้ใช้งานในระบบร้องขอผู้ใช้งานในระบบมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานในระบบที่บริษัท เจริญวิทย์ จำกัด(มหาชน) และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท เจริญวิทย์ จำกัด(มหาชน) และ/หรือตามที่บริษัท เจริญวิทย์ จำกัด(มหาชน) ได้รับรู้มาได้จัดเก็บไว้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัท เจริญวิทย์ จำกัด(มหาชน) สามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานในระบบไว้ได้จนกว่าจะครบกำหนด 10 ปี นับแต่ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานในระบบอยู่ในระบบนี้ของบริษัท เจริญวิทย์ จำกัด(มหาชน)

3. ผู้เข้าใช้งานในระบบตกลงว่า บริษัท เจริญวิทย์ จำกัด(มหาชน) ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับผู้เข้าใช้งานในระบบหรือบุคคลภายนอกจากการเข้าในระบบดังกล่าวนี้

4. ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์และ/หรือระบบเครือข่ายและ/หรือระบบการติดต่อสื่อสารขัดข้อง เป็นเหตุให้ผู้ใช้งานในระบบไม่สามารถเข้าใช้ระบบดังกล่าวได้ ผู้เข้าใช้งานในระบบดังกล่าวจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวเป็นข้อเรียกร้องค่าทดแทนหรือค่าเสียหายใดๆจากบริษัท เที่ยรสุรัตน์ จำกัด(มหาชน)

5. ในกรณีเกิดความเสียหายใดๆแก่บริษัท เที่ยรสุรัตน์ จำกัด(มหาชน) อันเนื่องมาจากการเข้าใช้ในระบบโดยผู้เข้าใช้งานในระบบและ/หรือบุคคลใดๆ ผู้เข้าใช้งานในระบบดังกล่าวยินยอมรับผิดชอบใช้บรรดาค่าทดแทนและ/หรือค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นหรืออาจสังเกตเห็นได้ว่าอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตแก่บริษัท เที่ยรสุรัตน์ จำกัด(มหาชน)

6. ผู้เข้าใช้งานในระบบดังกล่าวจะไม่ให้บุคคลใดๆใช้รหัสของผู้เข้าใช้งานในระบบเข้าไปในระบบดังกล่าวนี้เป็นเด็ดขาด หากฝ่าฝืนถือว่าการกระทำอันเป็นความผิดร้ายแรงและจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายและ/หรืออาจเสียหายแก่บริษัท เที่ยรสุรัตน์ จำกัด(มหาชน)เต็มจำนวน

7. บริษัท เที่ยรสุรัตน์ จำกัด(มหาชน) สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขและข้อกำหนดในการเข้าในระบบดังกล่าวนี้และ/หรือยกเลิกการให้เข้าใช้ระบบแก่ผู้เข้าใช้งานในระบบเมื่อใดก็ได้ โดยบริษัท เที่ยรสุรัตน์ จำกัด(มหาชน) ไม่ต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้เข้าใช้งานในระบบทราบและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

8. ผู้เข้าใช้งานในระบบดังกล่าวและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่กล่าวไว้ข้างต้นและข้อกำหนดอื่นใดที่จะจัดให้มีขึ้นในภายหน้า รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง